



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

ที่ - วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การแสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณ
ที่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

เรื่องเดิม

ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่กำหนดให้แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวด
งบประมาณที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) งานที่
ซื้อหรือจ้าง (๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) แหล่งที่มาของงบประมาณ (๔) วิธีการที่จะดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง (๕) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ โดยเผยแพร่แบบฟอร์ม ITA-๐๑๔ บนเว็บไซต์ นั้น

ข้อเท็จจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณ
จึงแสดงข้อมูลตามองค์ประกอบข้อมูลในแบบฟอร์ม ITA-๐๑๔ ข้อมูลเป็น -0- และได้ระบุหมายเหตุท้าย
แบบฟอร์ม ITA-๐๑๔ ว่า “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567” เนื่องจาก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 พระราชบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ยังไม่มีผลบังคับใช้ และหน่วยงาน
ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567 ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบประมาณ

ข้อเสนอ

เพื่อให้การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปรดพิจารณาให้ความ
เห็นขอรายงาน และโปรดพิจารณาเผยแพร่แบบฟอร์ม ITA-๐๑๔ ที่มีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บนเว็บไซต์
ของ สพป.ลำพูน เขต ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ	<input type="checkbox"/> งดพิจารณา
<input checked="" type="checkbox"/> เห็นชอบ	<input type="checkbox"/> อนุมัติ
<input type="checkbox"/> งดพิจารณาแล้ว	<input type="checkbox"/>

๒๕๖๖.๖7

(นายกฤษณ์ พันธุ์เสนา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

(นายชัยกฤติ อินตะชาว)

(นางธัญญพัทธ์ ชากาตุก)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ